

Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong; Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn; Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, Thủ tướng Mông Cổ, Luvsannamsrain Oyun-Erdene; Nhà vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Charles III; Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro, Phó chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello; Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko; Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf; Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Cộng hòa thống nhất Tanzania, Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania cầm quyền Samia Suhulu Hassan; Tổng thống Cộng hòa

Burundi Evariste Ndayishimiye; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn; các đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác... đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung một số bức điện/thư/thông điệp như sau:

● Quốc vương Brunei Darussalam bày tỏ luôn lưu giữ hình ảnh về Tổng Bí thư như một người bạn ấm áp, kiên định và những kỷ niệm đẹp trong các cuộc trao đổi với Tổng Bí thư, đặc biệt là cuộc gặp nhân dịp 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của Quốc vương; khẳng định những đóng góp quan trọng của cố Tổng Bí thư trong việc tăng cường quan hệ 2 nước cũng như sự cống hiến mạnh mẽ, bền bỉ của ông cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là một di sản lâu dài.

● Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ khâm

phục về những cống hiến quan trọng trong nhiều thập kỷ cho Đảng và dân tộc, đặc biệt 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, giúp cải thiện đời sống người dân; đánh giá việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành ưu tiên tuyệt đối cho công tác xây dựng Đảng và cống hiến hết mình vào việc phòng chống tham nhũng không chỉ tạo nên phong cách lãnh đạo của ông, mà còn mang lại định hướng quan trọng cho công cuộc cải cách, củng cố Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lãnh đạo Singapore đều khẳng định Tổng Bí thư là người bạn thân của Singapore, có nhiều đóng góp quan trọng, tạo tiền đề thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa 2 nước vào năm 2013 và đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần.

● Trong điện, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ca ngợi uy tín của đồng chí Tổng Bí thư, nhà Lãnh đạo đã chiếm trọn niềm tin của Nhân dân Việt Nam và sự kính trọng của quốc tế; cũng như vai trò của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển và ổn định đất nước.

● Bức thư của Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền Luvsannamsrain Oyun-Erdene có đoạn

viết: "Đảng Nhân dân Mông Cổ luôn ghi nhớ những đóng góp, cống hiến của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc phát triển quan hệ, củng cố tình hữu nghị, tình đồng chí giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Mông Cổ và giữa 2 Đảng".

● Trong nội dung thông điệp, Nhà vua Anh Charles III mong rằng, Nhân dân Việt Nam sẽ mạnh mẽ và vững vàng trong thời điểm khó khăn. Nhà vua nhắc lại ấn tượng và kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Anh vào năm 2013; bày tỏ trân trọng trước những cống hiến của Tổng Bí thư đối với Nhân dân Việt Nam cũng như vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ của Việt Nam với các quốc gia khác thông qua đường lối ngoại giao cây tre.

● Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Tổng thống Bolivar Venezuela Nicolas Maduro khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn lớn của đất nước Venezuela; người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì dân tộc, ngọn đuốc trí tuệ cho những biến đổi to lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng thống Nicolas Maduro bày tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Việt Nam và khẳng định Nhân dân 2 nước sẽ luôn đoàn kết, luôn hợp tác và gắn bó anh em.

TTXVN

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22-7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26-7 tới.

Thông cáo cho biết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - đã từ trần vào hồi 13h38 ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào không ngừng phát triển. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào mất đi một người bạn

gần gũi và thân thiết nhất. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong 2 ngày 25 và 26-7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.

Theo thông cáo, Chính phủ Lào giao Bộ Ngoại giao Lào phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào và các bên liên quan chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị cho các đoàn đến viếng, ghi sổ tang và đặt vòng hoa tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, gồm đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lào, do đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; đoàn Quốc



Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong thông tin Lào để quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

hội Lào do đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn và đoàn các cơ quan tổ chức Đảng - Nhà nước, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các tổ chức quần chúng, do các đồng chí Bí thư Đảng ủy của từng bộ, ngành làm trưởng đoàn; phối hợp với các bên liên quan thông báo cho Đại

sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài tham gia lễ viếng và ghi sổ tang tại các trụ sở cơ quan đại diện do Việt Nam tổ chức.

Thông cáo đặc biệt lưu ý trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại

Lào, từ ngày 21 đến 27-7, Bộ Ngoại giao Lào cần lưu ý cách thức tổ chức sao cho phù hợp nhất và thông báo cho tất cả các phái đoàn tham gia hội nghị biết, đặc biệt là việc tổ chức tiệc và các lễ hội.

Các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương đến địa phương, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, gửi điện chia buồn tới đối tác phía Việt Nam và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương. Các tỉnh kết nghĩa của Lào, lãnh đạo tỉnh gửi điện chia buồn đến đối tác.

Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao để chuẩn bị nội dung tuyên truyền về những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trên các phương tiện truyền thông.

TTXVN